



ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ว ๗๓๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๙๙ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

พ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๗๐%)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ รายการ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๗๐%) ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้จะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษาเท่านั้น
โดยใช้ข้อมูลในระบบนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแนวทางการตรวจสอบและรายงาน
ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากสถานศึกษาได้ติดตามนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนในระบบได้แล้วให้สถานศึกษา
รายงานข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ภายหลัง โดยจัดสรร
เบื้องต้นก่อนร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน (ยกเว้นชั้นอนุบาล ๑ และชั้นอนุบาล ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้จำนวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน) ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด ดังนี้

๑. รายการค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๔. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน
๕. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้รับ
จัดสรรค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง จึงให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป
และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

/ สำหรับโรงเรียน...

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำการหักรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๓๐%) ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่อไป สามารถดูได้จากเว็บไซต์ <http://plan.bopp-obec.info> รายละเอียดดั่งแนบ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้โอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดต่อไป บัญชีจัดสรรสามารถดูได้จากเว็บไซต์ <http://plan.bopp-obec.info> สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะทำการหักรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (๓๐%) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรุฬห์ แสงงาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๒๕๒๓-๓๓๔๘ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐-๒๕๒๓-๓๕๓๑